

Số: 33/TB-HĐND

Đắk Nông, ngày 2 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác có liên quan, từ ngày 19-20/8/2021, HĐND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội ứng cử tại địa bàn tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các Thành viên của UBND tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh, Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương.

Kỳ họp được dự kiến tổ chức trong thời gian 2 ngày, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nên chủ tọa kỳ họp rút ngắn còn 1,5 ngày, không tổ chức thảo luận tại Tổ và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn, các vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm sẽ được giải trình, chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và kỳ họp cuối năm 2021. Đồng thời, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho đại biểu tham dự kỳ họp đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đổi mới, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đắk Nông Khóa IV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 6 tháng đầu năm 2021. Xem xét, thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN, tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Xem xét, thảo luận các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh và các ngành chức năng trình. Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an Tỉnh. Xem xét, thảo luận và thông qua 26 dự thảo nghị quyết.

HĐND tỉnh đã dành phần lớn thời gian để đại biểu thảo luận các nội dung trình kỳ họp, các ý kiến thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và thống nhất đánh giá như sau:

1. Về kết quả bổ sung thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN năm 2020

HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh Đắk Nông chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2020 đã đạt được những kết quả tích cực. Qua rà soát số liệu chính thức, có 11/16 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch, còn 05/16 nhóm không đạt kế hoạch. Những nhận định, đánh giá của UBND tỉnh tại Báo cáo số 671/BC-UBND ngày 18/11/2020 và Báo cáo số 699/BC-UBND ngày 02/12/2020 cơ bản phản ánh đúng thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, Quốc phòng - an ninh, ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2021

Sáu tháng đầu năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Đắk Nông phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, dịch Covid-19 bùng phát trở lại với diễn biến hết sức phức tạp, đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội, đe dọa sự an toàn và sức khỏe của Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trước những khó khăn, thách thức đó, với sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Nông đã thể hiện được bản lĩnh, từng bước vượt qua khó khăn, bước đầu thực hiện có hiệu quả “*mục tiêu kép*” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 6,03%, tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 1.582 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.555 tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,35%. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo đúng quy định; công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai có hiệu quả, đặc biệt là những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định được hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được bảo đảm. Cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm; tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo, cũng như ý kiến thảo luận, phát biểu phân tích, đánh giá, làm rõ thêm của các đại biểu tại kỳ họp như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn còn thấp so với kế hoạch năm 2021; một số dự án trọng điểm chậm tiến độ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. Giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh vẫn ở mức thấp, thị trường tiêu thụ hạn chế, dẫn đến tình trạng ứ đọng hàng hóa do tình hình dịch Covid-19, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

còn mang tính tự phát, chưa tạo chuỗi giá trị liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ. Việc thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp còn chậm; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn. Tình hình hoạt động các Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời. Công tác quản lý diện tích đất sau khi bàn giao từ các Nông, Lâm trường về cho các địa phương quản lý, sử dụng, bảo vệ và giao đất cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án nông lâm nghiệp còn nhiều tồn tại, hạn chế, tranh chấp đất đai giữa người dân và doanh nghiệp chưa giải quyết dứt điểm; việc thực hiện các chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm, thiếu giải pháp đồng bộ, đổi mới; Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài còn chậm, chưa thấu đáo nên còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định ở địa phương...

3. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 và dự báo tình hình thời gian tới, đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025, ngoài các giải pháp của UBND tỉnh đưa ra, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện như sau:

3.1. Tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các điều kiện, nhất là các khu cách ly tập trung để tiếp nhận người lao động và người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch có nhu cầu trở về địa phương; chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh COVID-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập sâu và lây lan rộng trong cộng đồng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm theo tiến độ cung cấp vắc-xin từ Bộ Y tế.

3.2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “*mục tiêu kép*”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021 đã đề ra. Chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, với tinh thần quyết tâm phấn đấu cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

3.3. Tập trung các giải pháp tích cực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021, trọng tâm là:

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô theo chuỗi giá trị sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ; thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP), tăng cường

công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phân đấu đạt tỷ lệ che phủ rừng theo kế hoạch đề ra.

- Kịp thời có giải pháp cung cấp, cân đối nguyên liệu sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và chất lượng công trình, phát triển dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch, gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch và dịch vụ khi dịch bệnh được khống chế và kiểm soát tốt. Hướng dẫn, xử lý kịp thời về các thủ tục hành chính liên quan khi thực hiện các dự án du lịch Homestay trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đầu tư công, phân đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đạt tỷ lệ cao nhất. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, vi phạm cam kết đầu tư; kiên quyết điều chuyển nguồn vốn các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khối lượng thi công lớn, các dự án trọng tâm, trọng điểm, có sức lan toả nhằm nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng.

3.4. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách; tăng cường thực hiện các biện pháp chống thất thu, gian lận thương mại, rà soát, thu hồi nợ đọng thuế, phân đấu vượt thu ở mức cao nhất. Thực hiện tốt việc quản lý giá, điều hành giá và bình ổn thị trường. Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến hoạt động các Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp, nhất là vương mắc liên quan Công ty Nhôm để sớm đi vào hoạt động.

3.5. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ nhà giáo để khai giảng năm học mới 2021-2022, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

3.6. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác xã. Tập trung các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (*Par Index*).

3.7. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải

quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị mình trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, gắn với đổi mới quy trình xử lý, giải quyết hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Các nghị quyết được thông qua

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 26 dự thảo nghị quyết (*có danh mục chi tiết kèm theo*).

Trên đây là kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đắk Nông Khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và cử tri được biết./.

Nơi nhận:

- UBTW Quốc hội, Chính Phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Công tác đại biểu;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban đảng Tỉnh ủy;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng: CT HĐND, DN, HC-TC-QT;
- Lưu VT, Phòng CT HĐND (hg).

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Y Quang B Krông

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHÓA IV

(Ban hành kèm theo Thông báo số 33/TB-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2021
của Thường trực HĐND tỉnh)

1. Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
2. Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
3. Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
4. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách địa phương năm 2021 (lần 01);
5. Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (nguồn Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) giai đoạn 2021-2025;
6. Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
7. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông;
8. Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
9. Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Đắk Nông Quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020;
10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 06/9/2016 của HĐND tỉnh Đắk Nông;
11. Nghị quyết ban hành Nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026;
12. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022;
13. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026;

14. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 3;

15. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5;

16. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã đoạn đi qua khu Trung tâm đô thị Nam Dong; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng;

17. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ven hồ Đăk R'Lon thị trấn Đức An đi xã Nam Bình huyện Đăk Song;

18. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên xã Đăk Plao - Đăk R'măng - Đăk Som;

19. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ thị trấn Đăk Mâm đi xã Nam Nung và xã Nam N'Đir, huyện Krông Nô (ĐH57);

20. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi tỉnh lộ 683;

21. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ tỉnh lộ 681 đi thị trấn Kiến Đức qua các xã Kiến Thành – Đăk Wer – Nhân Cơ, huyện Đăk R'lấp;

22. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Duẩn nối đường Võ Văn Kiệt, thành phố Gia Nghĩa

23. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hồ chứa nước Đăk Na, tỉnh Đăk Nông;

24. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đăk Nông;

25. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa;

26. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà thi đấu đa năng tỉnh Đăk Nông./.